

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo

9/27/2020

Hội thảo Trưởng Nhóm, Liên Trưởng Nhóm, Trợ Tá Nhóm

	Lợi ích	Khó Khăn	Việc làm hiệu quả/Cách Khắc Phục
MT	Chia sẻ được những việc không thể chia sẻ kể cả với người thân. Nhận được rất nhiều hồng ân.		Vì yêu Chúa nên cố gắng. Năm đầu tiên rất quan trọng. Là thời gian tạo niềm tin.
DT	Tình thân được thắt chặt hơn sau khi đi tĩnh tâm St Claire Từ khi làm trợ tá bàn, trở nên thân thiết và trở thành thành viên của nhóm. Những chia sẻ của các chị giúp mình áp dụng vào đời sống cá nhân.	Sau 2 năm nhóm bị rời rạc Ngưng sinh hoạt từ lúc lập gia đình, sinh con. Chỉ còn gặp nhau đôi lần, 1 năm.	<ul style="list-style-type: none">Nhờ các chị đi trước luôn nhiệt tình rủ rê nên nhóm đã rất hăng say trong 2 năm đầu. Tiếp tục liên lạc, hỏi thăm nhau qua phone hoặc tham dự các sự kiện của PT như Tiệc Tất NiênTừ khi covid thì nhóm đã họp trở lại đều hơn, có khi 2 lần 1 tháng.
MT. K47	Năm đầu họp rất khăng khít	Có 1 biến cố xảy ra không thể tiếp tục, nên phải nhờ chị Mỹ tiếp tục theo nhóm. Tình thân nhóm cũng xuống vì có 2 người dời đi nơi khác	<ul style="list-style-type: none">Tuy không còn họp, nhóm vẫn tiếp tục liên lạc qua phone, chia sẻ vui buồn, hỏi thăm và hẹn gặp khi có những biến cố trong các gia đình. TĐược chị Mỹ (trợ tá bàn) luôn luôn thúc giục nhóm họp trở lại.Đang cố gắng họp nhóm trở lại sau khi tình hình bệnh dịch khả quan hơn.
AD (14 năm) Nhóm của anh sinh hoạt được 2 năm, rã khi có 1 anh đi xa Nhóm trợ tá bàn, chỉ sinh	Lợi ích rất nhiều trong đời sống tâm linh Tình thân, có bạn tri kỷ sống trong đức tin. Thương nhau như anh em.	Thời gian, bận rộn là khó khăn lớn nhất Nếu vài lần đầu mà không tổ chức họp được thì sẽ	Theo anh việc không còn sinh hoạt được cũng ok vì tinh thần Cursillo sẽ vẫn còn <ul style="list-style-type: none">Có ghép 2 nhóm lại nhưng thấy không hiệu quả vì tuổi tác không thích họp

<p>hoạt được vài lần vì các bạn trẻ mắc đi học, đi làm.</p> <p>Nhóm thứ 3, lúc đầu cũng rất thân tình nhưng rồi cũng rã do có người đi xa.</p> <p>Nhóm thứ 4, được 3 năm. Vẫn còn sinh hoạt rất hăng say qua group chat.</p> <p>Nhóm 5</p>	<p>Giúp nhau trong tinh thần cầu nguyện.</p>	<p>rất khó khăn sau này.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sự quan tâm cho nhóm là quan trọng nhất. • Tình thân tồn tại trong nhóm ở ngay trong khóa 3 ngày rất quan trọng. • PT cần tìm người trợ tá bàn hợp lứa tuổi. • Khởi đầu là điều quan trọng nhất • Những tháng đầu rất là quan trọng.
<p>LN</p> <p>10 năm</p> <p>Có 1 nhóm Andre của mình</p> <p>Và có giúp trợ tá</p>	<p>Nhóm Andre với các thành viên cùng hoàn cảnh, thương yêu gắn bó</p>	<p>Trợ tá bàn không hiểu vai trò của mình, không hiểu đường hướng pt</p> <p>Mới chỉ có “dáng” mà chưa có tâm linh của 1 người Cursillista.</p> <p>Khóa sinh tham dự không có mục đích rõ ràng, mơ hồ. Không biết sự khác biệt giữa PT và các hội đoàn trong GX</p>	<p>Cùng cầu nguyện Our Lady of Peace. Giúp đỡ nhau trong đời sống hàng ngày Cùng tham gia văn nghệ tiệc PT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cần tiếp tục học hỏi. • Cần lập 1 nhóm “lãnh đạo” gồm các thành viên phải sẵn sàng học hỏi để sau này gánh vác các trách nhiệm pt • Tìm người (nhân lực) trong các tân Cursillista để mời gọi đóng góp tích cực cho pt • Đọc quyển Cẩm Nang NLD
<p>PA (Khóa Trưởng, Liên trưởng nhóm K51)</p>		<p>Với vai trò liên trưởng nhóm, chi dự định đến thăm các nhóm, nhưng gặp khó khăn vì thời gian không phù hợp</p>	

		Ngoài ra chị cũng lo ngại các nhóm không tự nhiên khi có người ngoài tới với nhóm.	
AK-- K52			<p>“Đừng hỏi Chúa/cộng đoàn đã làm gì cho mình mà hãy hỏi mình đã làm gì cho Chúa, cho giáo hội”</p> <p>Trợ tá bàn nên khuyến khích mọi người mở tấm lòng đón TC.</p>
BT			<ul style="list-style-type: none"> • Làm sao phải có những liên trưởng nhóm, trợ tá bàn.... vững vàng trung kiên phục vụ • Thành lập nhóm lãnh đạo, huấn luyện và phục vụ trong khóa học- Đó là TLD chúng ta đây • Trợ tá decuria nên là người nhóm trưởng trong 1 năm, rồi sau đó mới bầu lên 1 trưởng nhóm • Liên trưởng nhóm nên họp với các nhóm trưởng 1 tháng 1 lần.
AT			<ul style="list-style-type: none"> • Yêu cầu trợ tá bàn đi theo nhóm 2 năm • Khối hậu nên có ban theo dõi hỗ trợ để có thể thay thế nếu có những trợ tá bàn không thể đi theo tiếp với nhóm.
KD			<p>Vai trò trưởng nhóm rất quan trọng. Trợ tá decuria nên bám sát hướng dẫn và để cơ hội cho trưởng nhóm lãnh đạo nhóm.</p> <p>Trưởng nhóm phải sắp xếp buổi họp cho lần tới ngay cuối buổi họp.</p>
CT (nhóm Anna)			<p>Trợ tá bàn cần rất tích cực trong những buổi đầu. Đến buổi họp thứ 3 mới bầu trưởng nhóm.</p> <p>Liên trưởng nhóm nên liên lạc trưởng nhóm (trưởng nhóm hỏi ý nhóm viên</p>

			nếu mọi người đồng ý). Nếu việc đến với nhóm trong tinh thần chia sẻ tình bạn thì rất tốt. Nếu tới với tác phong chỉ về kiểm tra xem họp có đúng không thì không nên.
Am			<p>Theo chị, nếu mình trả lời được 2 câu hỏi này, mình sẽ giải quyết được các khó khăn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chúng ta có thật sự biết về pt Cursillo không? • Chúng ta có thật sự sống Cursillo?
Hg		Vai trò liên trưởng nhóm LTN ở pt SJ chưa được đề cao.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai trò trợ tá nhóm cực kỳ quan trọng. • Nên có thời gian để chọn người trưởng nhóm. • Nếu LTN đến được với nhóm ngay buổi họp đầu tiên là điều lý tưởng nhất và cần làm.